



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ตาม.-ตาม.สนามบิน**  
**ติดโควิดเสี่ยงเอง-พร้อมคนไทย**

รายนกกลับจากเกาหลีใต้ป้อน  
กวาดล้างแก๊งแก๊งหมัก  
พณ.เล่นงานสาขาค้าร่วมวง  
บึงกุ่มขานรับ-แทมมไพธีกา

ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันเดียว 6 ราย ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันพลุห้สบัติที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

**ทม.-คนสนามบิน ☆ ต่อจากหน้า 11**

**★ บึงกาฬเข้าควบคุมไวรัส 117 คน**  
 ที่จังหวัดบึงกาฬ นายสมิท ชาวสอาด ผวจ. บึงกาฬเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บึงกาฬเพื่อติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนายสมิทกล่าวว่ ขณะนี้มีผู้เดินทางกลับจากเกาหลีและประเทศกลุ่ม เสี่ยงเข้ามาใน จ.บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-7 มี.ค.63 รวม 117 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปตรวจเยี่ยมทุกวันจนครบ 14 วัน ตามมาตรฐาน ป้องกันโรค ดังนั้น ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า ผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เป็นแรงงาน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนประเทศอื่นๆ จะอยู่ใน ความดูแลของสาธารณสุขจังหวัด ฮਾਂกอ และ อสม. อย่างใกล้ชิดและขอขำว่าผู้เข้ามาไม่ใช่เป็นโรค ทุกคนแต่มีความเป็นไปได้นั้นเพื่อเป็นการป้องกัน จึงมีมาตรการควบคุมดูแลในระบบสาธารณสุขอย่าง ดีและอย่าไปตระหนกตกใจ

**★ ฝีน้อยเสร้างถูกเพื่อนบ้านรังเกียจ**  
 ส่วนที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่เป็นฝีน้อยจาก เกาหลีได้กลับไทยมาเมื่อวันที่ 7 มี.ค.และโพสต์ ข้อความว่า ได้กักตัวเอง 14 วันตามที่ราชการขอความ ร่วมมือ หลังถึงบ้านในจังหวัดชัยนาทเพื่อแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม แม้ได้ผ่านการตรวจไข้อย่างละเอียด

จากทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่สนามบิน และทีมแพทย์อนุญาตให้กักตัวเองที่บ้านแต่ต้องพบ กับความเดือดร้อน เพราะมีคนนำหนังสือราชการ ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศ มาแชร์ในโซเชียล มีการระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด 6 คน รวม ทั้งคนด้วยทั้งมีข้อความให้ระวัง ทำให้รู้สึกถูกละเมิด สิทธิส่วนบุคคล ถูกเพื่อนบ้านมองด้วยความรังเกียจ ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้มีไข้ ไม่ได้มีเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่อย่างใด

**★ คนไทยในอิตาลีขอลี้ภัยกลับบ้าน**  
 ขณะที่ในเวลา 16.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐรายงานจากอิตาลีว่า สมาคม คนไทยในอิตาลี ประกอบด้วย กลุ่มรวมใจไทยเอมิ เสย-โรมานญา สมาคมวัฒนธรรมไทย ตรีเวนโต้ สมวคมคนไทย สวีตสตอลมบาร์เตีย สมาคมคนไทย ในทอสคาน่า มีสมาชิกประมาณ 8,500 คน มีทั้ง ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในอิตาลี และกลุ่มนักเรียน นัก ศึกษาจากที่ลงทะเบียนกับสถานทูตประมาณ 7,000 คน ได้ทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมทั้งออกแถลงการณ์เพื่อประสานไปยังรัฐบาล ในการจัดเที่ยวบินกลับประเทศไทย เพราะขณะนี้ หลายคนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19-ระบะบาดหนักในอิตาลี โดยทางกลุ่มจะเป็น ตัวแทนในการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับ ประเทศไทยทั้งหมด นอกจากนี้ ทั้งลงสื่อโซเชียลคิด แอชแท็ก "เราไม่อยากโดนรังเกียจแบบนี้" โดย มีคนเข้าร่วมคอมเมนต์จำนวนมาก

**★ ติดเชื้อพุ่ง-ระงันกลัวลาม**  
 สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกนั้น สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยอด ผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 19,889 คน เสียชีวิต 4,800 คน รักษาหาย 66,588 คน ที่สหรัฐอเมริกา การตรวจ พบผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็น 1,010 คน เสียชีวิตแล้ว 81 คน โดยนายเจย์ อินส์ลี ผู้ว่าการรัฐ วอชิงตัน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่พบผู้ติดเชื้อ มากกว่า 260 คน ประกาศแผนห้ามจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 250 คน แต่ไม่จำเป็นต้องปิด บริษัทเอกชนหรือโรงเรียน แต่เตือนว่าถึงเวลาจะมี สักก็กันเชื้ออย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยให้ ผู้ติดเชื้อในรัฐเพิ่มไปเรื่อยๆ จนอาจสูงถึง 64,000 คน ภายในเวลา 8 สัปดาห์

**★ อิตาลียอดทะลุหมื่นราย**  
 วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สถานการณ์ในภูมิภาคยุโรป ที่ตรวจพบการติดเชื้อ ฤกสามอย่างต่อเนื่องโดยที่อิตาลีที่ได้ประกาศปิดประเทศ พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 10,149 คน เสียชีวิตเพิ่มเป็น 681 คน โดยเป็นการเสียชีวิตภายในวันเดียว 188 คน



ข่าวประจำวันพลุ่ห้สบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ทางการอิตาลีพยายามใช้มาตรการคุมการเดินทางเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่เดินสอบตามรายละเอียดการเดินทางภายในสถานีรถไฟตามเมืองต่างๆ แต่มีรายงานว่าชาวต่างชาติได้รับการผ่อนปรน สายการบินของสเปน โปรตุเกส อังกฤษ แคนาดา ต่างทยอยยกเลิกเที่ยวบินไปอิตาลี ขณะที่สมาคมฟุตบอลอิตาลียอมรับว่าลีกฟุตบอลซีริเออาแข่งขันไม่จบฤดูกาล และอาจต้องใช้วิธีการแข่งขันรูปแบบอื่นๆเพื่อหาแชมป์

★ ฝรั่งเศสเชื้อเพลิงเริ่ม-อย่าแห่ไป รพ.

นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ออกแถลงชื่อว่า สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 1,784 คน เสียชีวิต 88 คน อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่เรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ หรือขอเรียกกริ่งให้คนที่มีความเสี่ยง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ หลีกเลี่ยงการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่การแพทย์ ขณะที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประกาศงดการจัดประชุมทั้งหมดไปจนถึงวันที่ 20 มี.ค. หลังพบเจ้าหน้าที่ 1 คนติดเชื้อไวรัส

★ รมช.สาธารณสุขอังกฤษคิดเชื้อ

ด้านรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยว่า น.ส.นาดีน ดอร์ริส รมช.สาธารณสุขอังกฤษ ถูกตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และอยู่ระหว่างกักบริเวณตัวเองใน

บ้านพัก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเฝ้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรายอื่นๆ หลัง น.ส.นาดีน ได้พบปะผู้คนหลายร้อยคนในรัฐสกอตตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งเข้าร่วมงานเลี้ยงของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งเป็นวันที่เจ้าตัวเริ่มแสดงอาการป่วย แต่ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษมิได้เปิดเผยว่า นายบอริสเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วหรือไม่ ส่วนที่ นายมาร์ก รัตต์ นายกรัฐมนตรีในเซอร์แลนด์ ถูกวิจารณ์กรณีแถลงคำแนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงสัมผัสร่างกาย แต่กลับเดินไปจับมือเจ้าหน้าที่หลังจกจากเวที

★ ขับรถเข้าใครฟ-ทรูตรวจโรค

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ที่เมืองกรอสส์เกเรว ภาคตะวันตกของเยอรมนี โรงพยาบาลประจำเมืองได้ใช้วิธีการรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 รูปแบบ "ใครฟ-ทรู" เหมือนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด คือให้ลูกค้าติดต่อบริการรอคิวและมีเจ้าหน้าที่การแพทย์ในชุดป้องกันเดินไปทริคเพื่อเก็บตัวอย่างในช่องปาก และจกไปตรวจหาไวรัส ก่อนแจ้งผลให้ทราบทางโทรศัพท์เมื่อถึงภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสื่อต่างประเทศระบุว่าหลายโรงพยาบาลในสหรัฐฯ อังกฤษ และเกาหลีใต้เริ่มใช้วิธีนี้ พร้อมมีการตั้งสายด่วนคัดกรองคนไข้ว่าสมควรเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือไม่

★ นิวยอร์กสั่งทหารตั้งเขตควบคุม

ขณะที่นายแอนดรูว์ คิวโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก

ทางภาคตะวันออก ได้ออกคำสั่งเคลื่อนพลกองทัพอป้องกันมาควมมิแนชนัด การ์ดของสหรัฐฯ เข้าจัดตั้งเขตควบคุมโรครัศมี 1.6 ตารางกิโลเมตร ในเมืองนิวยอร์ก โรแซลเขตเวสต์เชสเตอร์ เคาน์ตี หลังพบต้นตอการแพร่ระบาดจากศาสนสถานซึ่งส่งผลให้ภายในพื้นที่ดังกล่าวมีการติดเชื้ออย่างน้อย 108 คน จากทั้งหมด 178 คนในรัฐนิวยอร์ก พร้อมระบุว่าสถานที่ที่จกนได้เป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โบสถ์ จะถูกปิดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และทหารจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งเสบียงอาหารในเขตควบคุมโรค

★ ทรัมป์ไม่ตรวจ-ฝ่ายค้านหยุดเดินสาย

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวแสดงความมั่นใจต่อกรณีร่วมงานประชุมพรรคกับ ส.ส.ที่ถูกตรวจพบติดเชื้อว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่คงไม่ไปตรวจหาเชื้อเพราะคิดว่าไม่จำเป็นยังแข็งแรงดี และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนานขนาดนั้น แต่รัฐบาลได้มีการนัดหารือกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งกูเกิล แอปเปิล ไมโครซอฟท์ แอมะซอน เกือหาหนทางควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว ส่วนนายโจ ไบเดน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายเบอร์นี แซนเดอร์ส ส.ว. รัฐเวอร์มอนต์ ได้รับการเดินสายหาเสียงชิงตัวแทนพรรคเดโมแครตชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

คม.-คนสนามบิน ☆ ต่อจากหน้า ๘

★ ชัดกักผื่นน้อยผดหัดภูมิแพ้
นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงสภาพความเป็นอยู่ของผื่นน้อยกว่าชีวิตที่มาจากเมืองไทยและถูกกักตัวที่สนามกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์...

★ ข้อใจไม่คัดกรองชาวต่างชาติ

นายสิริธร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาแรงงานจากประเทศเกาหลี ว่า รัฐมาเร่งแก้ไขทันทีที่ปลายเหตุ เพราะก่อนที่จะมีมาตรการกักกันออกมา มีผื่นน้อยส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาและบางส่วนไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ...

★ แจงกักตัวบุรีรัมย์แต่ไม่มีแอร์

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีกลุ่มผื่นน้อยที่หลุดการคัดกรอง 80 คน ว่า ขณะมีรายงานตัวครบ 80 คนแล้ว ไม่ต้องดำเนินการอะไร ระหว่างนี้หากมีการละเมิดเงื่อนไขจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท...

การรับฉุกเฉินจำนวน 200 คน อาจมีปัญหาสุขภาพบ้างแต่มาตรฐานการป้องกันทำได้ถูกวิธีแต่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

★ นทท.ต่างชาติให้กักในโรงแรม

เมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งสุราและไลฟสไตล์ผ่านเฟซบุ๊กในสถานที่กักกัน นายสาธิตตอบว่า การใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องของเรา เราทำหน้าที่กักกันในสถานที่ที่จำกัด เช่น ไม่ให้สังสรรค์กับคนจำนวนมากออกจากบริเวณที่กำหนด...

★ นายกฤษฎาเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น

อีกด้านที่หือสังเขป คือไทยผู้ทำ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนเพื่อเพิ่มความเข้มขึ้นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...

★ ยกระดับเฝ้าระวังคนเข้าไทย

นายกฤษฎากล่าวว่า ได้กำหนดมาตรการรองรับคนที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาจากประเทศที่เสี่ยงและมาตรการดูแลคนไทยให้เฝ้ามาตรฐานเดียวกันและอาจต้องดูแลเป็นพิเศษตามสิทธิพลเมืองไทยทั้งเดินทางมาทางตรงและทางอ้อม...

ยุ่งยากมากขึ้น โดยมีมาตรการจากกระทรวงมหาดไทยออกมา ในการใช้กฎหมายคนเข้าเมือง 2.การควบคุมตัวกลุ่มเสี่ยงเข้มขึ้นขึ้น ต้องเชื่อมโยงจากสนามบินไปยังภูมิลำเนา...

★ ยันไม่ปิดประเทศแม้ สก.แย่งลง

นายกฤษฎากล่าวว่า ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมอบกระทรวงต่างประเทศพูดคุยกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ส่งข้อมูลไปยังมิตรประเทศถึงความจำเป็นเรื่องมาตรการและทุกสถานทูตสถานกงสุลต้องเตรียมรองรับมาตรการเหล่านี้เพราะทุกคนที่จะเข้ามายังประเทศไทยต้องไปขอวีซ่าตามระบบเดิมทั้งหมดที่สถานทูต...

★ ยันยันรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด

นายกฤษฎากล่าวว่า ยันยันรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดวันนี้เห็นใจเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องเหนื่อยหนักเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยสื่อเองต้องเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง ยอมรับว่ามาตรการที่ออกมาจะทำให้คนเข้าไทยลดลงเพราะการขอวีซ่าต่างๆต้องมาจากประเทศต้นทางที่มีสถานทูตไทย...

★ ยกเลิก VOA รวม 18 ประเทศ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการกับผู้เดินทางจาก 4 ประเทศที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตก่อน รวมถึงมีการยกเลิกวีซ่าออนอาร์วีวี (VOA) หรือการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 18 ประเทศ...



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ว่าไม่ใช่ผู้ป่วย รวมถึงยังมีกรยกเลิกฟรีวีซ่าใน 3 ประเทศ คือ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ แต่ถ้าเข้ามาได้เรายังมีมาตรการกักกันตัวที่โรงแรม โมโตเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 14 วัน ถ้าไม่ยอมให้กักตัว จะให้เดินทางกลับไป ไม่ใช่เข้าเมือง คนใช้อำนาจตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ดำเนินการทันที ส่วนมาตรการของคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศมีมาตรการว่าเราจะกลับมาต้องทำอะไร

**★ กงสุลยื่นไม่ใช้ปิดประเทศ**  
 นายชาติชาย ธีระวัฒนียุทธ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า มาตรการที่ออกมาเป็นการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางใน 3 ขั้นตอน. ต้องขอวีซ่าจากสถานทูต โดยต้องไปรับรองแพทย์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันก็ระยะเวลาที่จะเดินทางกลับ ต้องเผื่อระยะเวลาอีกตัว 14 วันจากประเทศต้นทางด้วย 2.การคัดกรองโดยระบบสายการบิน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นลบเชื้อจึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ และ 3.มาตรการคัดกรองในประเทศ ส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ โดยจะมีการกักตัว 14 วัน ซึ่งมาตรการที่ออกมาวันนี้สอดคล้องกับหลักสากลและไม่ขัดต่อมาตรการองค์การอนามัยโลก เป็นการกำหนดจำกัดการเดินทาง แต่ไม่ใช่เราปิดประเทศ ไม่ใช่ห้ามคนเข้าประเทศ แต่การเข้าประเทศ ณ ขณะนี้ต้องมีเงื่อนไขบางประการ

**★ รายชื่อ 18 ประเทศเลิก VOA.**  
 ส่วนรายชื่อ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่ได้ยกเลิก Visa on Arrival หรือ VOA ประกอบด้วย 1.บัลแกเรีย 2.ภูฏาน 3.จีน 4.ไซปรัส 5.อิหร่าน 6.หมู่เกาะฟีจี 7.จอร์เจีย 8.อินเดีย 9.คาซัคสถาน 10.มอลตา 11.เม็กซิโก 12.นาอูรู 13.ปาปัวนิวกินี 14.โรมาเนีย 15.รัสเซีย 16.ซาอุดีอาระเบีย 17.ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ) 18. อุยกูร์สถาน 19.วานูอาตู สำหรับรัสเซียแม้จะถูกยกเลิก VOA แต่ไทย-รัสเซียยังคงมีความตกลงระหว่างกันอยู่ ชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทย และพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ส่วนการยกเลิกฟรีวีซ่า 2 ประเทศคือ อิตาลี เกาหลีใต้ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในส่วนของเกาหลีใต้ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีความตกลงกับไทยอีกฉบับหนึ่งทำให้แม้จะถูกยกเลิก VOA ไปแต่ชาวฮ่องกงยังสามารถเข้าไทยและพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ชาวเกาหลีใต้ ก็ยังสามารถเดินทางเข้าไทยและพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

**★ จัดชุดจับตากลุ่มเสี่ยงที่บ้าน**  
 ด้าน นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การคัดกรองผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง จะมีการสกรีนตั้งแต่ต่างประเทศ ว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ มีวีซ่าตามระบบจากสถานทูต เมื่อมาถึงสนามบินไทยจะมีการคัดกรองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเมื่อได้รับการตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่ทั้งใช้บัตรปกติ หรือใช้บัตรอื่นๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนหายดี แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะได้รับการดูแลตั้งแต่สนามบิน จัดรถส่งจนถึงสถานที่ควบคุม โดยรัฐในจังหวัด หรือกรณีกักตัวอยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวโดยให้ญาติที่ห้องดูแล อีกส่วนที่ร่วมดูแลคือเจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร อีกทั้งได้รับการสนับสนุนแอปพลิเคชันติดตามจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะมีโทษทางอาญาคือจำคุก 1 ปีปรับ 1 แสน ตามอำนาจของอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้

**★ จัดตั้งเจ้าพนักงานควบคุมภูมิคุ้มกัน**  
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องไปเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านจากนั้นจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด หรือใครก็ตามที่รมว.สาธารณสุขเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่าด้วยการให้อำนาจ รมว.สาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

**★ ให้จัดสัมมนา-อีเวนต์กระตุ้น ศก.**  
 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ โรงแรมเข้มงวดเรื่องความสะอาด มีมาตรการป้องกัน คัดกรอง วัคซีน ผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด และเพื่อช่วยพยุงภาคธุรกิจ โรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม เห็นชอบสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ช่วงหลังจากนี้คือ เม.ย.-มิ.ย. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ นายกฤษณ์ ชื่นชมแนวคิดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผลิตหน้ากากอนามัยกันน้ำ THAMMASK ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัย เพื่อเตรียมทดสอบความสามารถในการสะท้อนน้ำและความคงทนของเส้นใย คาดว่าจะแล้วเสร็จและผลิตลอตแรก 1,000 ชิ้น ได้ในสิ้นเดือน มี.ค.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## รพ.สอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายสมศักดิ์ สุทธิพงษ์เกียรติ ผอ.รพ.พระอนามัยฯจัดตลาด เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ทางนารายณ์มหาราชเปิดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ รพ. จึงได้จัดทำโครงการให้บุคลากรแพทย์ อสม. เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ห้องโถง และประชาชนทั่วไปทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ตึกอำนวยการ รพ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมือง ด้วยตนเอง สามารถนำไปซักรีดแล้วนำกลับมาใช้ได้ ลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ประชาชนมีความต้องการ ทั้งนี้ ทางรพ. ได้เชิญวิทยากรที่ผ่านการอบรม หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ทำให้หน้ากาจาก มรภ.เทพสตรีมาเป็นผู้ฝึกสอน โอกาสเดียวกันนี้

ทางโรงพยาบาลได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้แก่ผู้มารับบริการกับทางโรงพยาบาลและญาติ ทั้งตั้งจุดบริการสำหรับผู้ป่วยเป็นไข้หวัด หรือผู้ที่คิดว่าตนเองอาจมีความเสี่ยงเป็นจุดให้บริการพิเศษแบบ ONESTOP SERVICE เพื่อลดการแพร่ระบาดแก่ผู้ป่วยคนอื่นๆ ทำให้พี่น้องประชาชนชาว จ.ลพบุรี มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขณะที่สถานการณ์ทั่วไปใน จ.ลพบุรี มีการยืนยันจากสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด-19.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## รพ.สศ.ชวนตรวจสุขภาพ

นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เน้นประชาชนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการยึดหลัก 3 ส. คือ (ลด) ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย (เลี่ยง) เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า และ (ดูแล) ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน สำหรับผู้ประกอบการสาธารณสุขให้เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยง.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**‘บิ๊กตู่’สั่งยกเลิกฟรีวีซ่า  
ฮ่องกง-เกาหลีใต้-อิตาลี**  
ระงับวีซ่าหน้าด่าน 18ชาติ-สกัดไวรัสโควิดระยะ3  
ปิดศูนย์กักตักฝิ่นทั่วประเทศ-ไทยติดเชื้ออีก6

ไทยยกระดับสกัด “โควิด-19” สามระยะ 3 “บิ๊กตู่” ถกด่วนศูนย์  
ใหญ่รับมือโควิด-19 สั่งยกเลิก “ฟรีวีซ่า 3 ประเทศ-วีซ่าหน้าด่าน 18  
ชาติ” พร้อมปิดศูนย์กักตักฝิ่น “ฝิ่นน้อย” กลับให้ระวังตามภูมิสำเนา  
รับคนเข้าไทยลดลงแน่ แต่หวังมิตรประเทศเข้าใจ ♦ ส่วนต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ‘บิกตู’

□ ต่อจากหน้า 1

ยื่นไม่ใช้ปิดประเทศ “วิษณุ” แจงตั้งศูนย์ใหญ่ควบคุม หลังสถานการณ์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง อิงไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ทั้ง “ตำรวจ ดม.-พมง.สุวรรณภูมิ-วิชะวะ-เจ้าของร้านอาหาร ดิกออลซีซั่นส์ลุมพินี” และคนไทยเสี่ยงเดินทางไปสเปน ศธ. จ่อเลื่อนเปิดภาคเรียน หากสถานการณ์ไม่คลี่คลาย ด้าน “จรินทร์” หารือจีน ส่งหน้ากากอนามัยมาไทย ดัดหลังพวกกักตุน-ขายแพง ลุยสั่ง พาณิชย์ แจ้งเอาผิดลาซาด้า 3 คลัสเตอร์ เช่น ปล่อยขายหน้ากากเกินราคา กรมศุลกาฯ เผย ช่วง “โควิด” ระบาด ไทยส่งออกหน้ากากมากกว่านำเข้า ซึ่ง 2 เดือน ยอดส่งออกทะลุ 330 ตัน ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก รมช.ศธ.อังกฤษยอมรับติดเชื้อ “โควิด-19”

### ○ จีนยังพบติดเชื้อรายใหม่

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่าคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ถึงวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,158 คน เพิ่มขึ้น 22 คนพบผู้ป่วยใหม่อีก 24 คน ส่งผลให้สถิติผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 80,778 ราย ส่วนผู้ได้รับการรักษาจนหายดีเพิ่มเป็น 61,475 คน แต่ในภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ โดยการพบผู้ติดเชื้อคนใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

### ○ อิตาลีตายเป็นสถิติรายวัน

กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลี รายงานการพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีก 168 คน เมื่อวันอังคารถือเป็นสถิติรายวันสูงสุด เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ เป็นอย่างน้อย 631 คน นับตั้งแต่ยืนยันมีผู้เสียชีวิตคนแรก จากโรคโควิด-19 เมื่อปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 36% ขณะที่ผู้ป่วยสะสมในอิตาลีมีอย่างน้อย 10,149 คน เพิ่มขึ้น 977 ราย คิดเป็น 10.7% ส่วนผู้ได้รับการรักษาจนหายดีเพิ่มขึ้นจาก 724 คนเป็นอย่างน้อย 1,004 คน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยซึ่งมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตเพิ่มขึ้นจาก 733 รายเป็นอย่างน้อย 877 ราย

### ○ รมช.ศธ.อังกฤษติดเชื้อ

นางนาคีน ดอร์รีส์ รมช.สาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเผยแพร่แถลงการณ์ผ่านตัวเมื่อวันอังคาร ว่า เธอติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และตอนนี้กำลังกักตัวและอยู่ที่บ้านพักแต่

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ดอร์รีส์ เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร เป็นคนต่างชาติอยู่ในเมืองไทยยาวกว่าระยะฟักตัวของโรค แต่มีติดต่อกับคนต่างชาติ

### ○ ไทยพบผู้ป่วยเพิ่มราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ เยี่ยมศิริการ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดต่อทั่วไป แกล้งว่าวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ดังนั้นสรุปประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 59 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมรักษาหาย 34 ราย ยังอยู่รพ. 24 ราย อาการหนัก 1 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.-10 มี.ค. 4,848 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 2,945 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อังกรักษาในรพ. 1,903 ราย

### ○ 2รายทำงานที่สนามบิน

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รายแรกคือ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 21 ปี เข้ารักษา รพ.รัฐแห่งหนึ่ง วันที่ 8 มี.ค. มีไข้มีกล้ามเนื้อ วันที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 40 ปี ทำงานสุวรรณภูมิเช่นเดียวกัน แต่อยู่คนละจุดป่วยเมื่อวันที่ 7 มี.ค. เข้า รพ.เอกชน วันที่ 9 มี.ค. ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ทั้ง 2 ราย ทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติมีโอกาสสัมผัสสัมผัสที่ผ่านมือหลายคน รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 25 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ไปรพ.เอกชน วันที่ 27 มี.ค. และวันที่ 2 มี.ค. เอกซเรย์พบปอดอักเสบ จึงตรวจหาเชื้อไวรัส พบไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร รายนี้ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ทำงานวิศวกรจึงพบคนเยอะ มีการติดต่อกับคนต่างชาติต้องงายรายละเอียดต่อว่าที่โหนดมีความเสี่ยงที่สุด นับเป็นการติดเชื้อในประเทศแต่จากการตรวจคนใกล้ชิดยังไม่พบเชื้อ รายที่ 4 เป็นหญิงไทยอายุ 27 ปี กลับจากเกาหลีใต้ ไป รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกเมื่อวันที่ 8 มี.ค.และตรวจพบเชื้อ ขณะนี้ส่งต่อรักษาที่รพ.พรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. รายที่ 5 เป็นชายไทย อายุ 40 ปี กลับจากญี่ปุ่น 25 ก.พ.ขณะที่อยู่ที่นั่นเกิดอุบัติเหตุล้มข้อมือแตก เข้า รพ.ในกรุงเทพฯ พบเชื้อ และรายที่ 6 เป็นผู้ป่วยชายสิงคโปร์ อายุ 36 ปี เป็นเจ้าของกิจการในไทย เข้าใจว่าจะเป็นการติดเชื้อที่โรงแรมออลซีซั่นส์มีอาการป่วยไข้

ตรวจพบเชื้อ วันที่ 9 มี.ค. ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร เป็นคนต่างชาติอยู่ในเมืองไทยยาวกว่าระยะฟักตัวของโรค แต่มีติดต่อกับคนต่างชาติ

### ○ แกร็บลิงก์โปรกาดคิดที่อื่น

สำหรับพนักงานบริษัทแกร็บที่ส่งไปป่วยโควิด-19 ตรวจออกมาที่ประเทศไทยเพียง 1 วัน คือวันที่ 5 มี.ค. กลับสิงคโปร์วันที่ 6 มี.ค. และวันที่ 7 มี.ค. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ถ้าดูจากระยะฟักตัวคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากที่อื่นซึ่งเคยเดินทางมาจากประเทศอังกฤษด้วยและจากการสอบสวนโรคและตรวจทางห้องปฏิบัติการคนที่ทำงานเดียวกันทั้ง 84 คน ไม่มีใครป่วย และตรวจไม่พบเชื้อ ดังนั้นสรุปรายนี้ไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทยและไม่ได้แพร่เชื้อในประเทศไทย

### ○ แนะนำเลี่ยงเดินทางไปสเปน

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า เกาหลีสถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่เหลือเพียง 35 ราย สำหรับประเทศที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คืออิตาลีและอิหร่าน ก็น่าห่วงผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเยอะ สำหรับประเทศที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปคือสเปน เพราะมีเขตติดต่อกับอิตาลีและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้คือผู้ป่วยเกิน 1,000 คน และมีผู้ป่วยต่อเนื่อง 2 สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สวีเดน เบลเยียม และนอร์เวย์ ส่วนใหญ่เป็นยุโรป ที่เราต้องเฝ้าระวังเพิ่มดังนั้นหากไม่จำเป็นขอให้เลี่ยงการเดินทาง

### ○ ผู้ถูกกักตัวตรวจไม่พบเชื้อ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ส่วนแรงงานไทย นอกกระบวบจากเกาหลีใต้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งหมด 241 คน เป็นชาย 104 คน หญิง 137 คน ในจำนวนนี้มาจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ 8 คน มีกลุ่มดูแลพิเศษ 29 คน เป็นหญิงตั้งครรภ์ 6 คน เด็กเล็ก 5 คน มีโรคประจำตัว 18 คน ผลการคัดกรองไม่พบผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ทุกคนไม่มีไข้ ขอขำว่าโรคนี้อาจได้เริ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อย ๆ ว่ามีวิธีการได้ อย่างไรก็ตามการป้องกันรักษาตัวเองยังมีความจำเป็น

### ○ เจ้าของร้านอาหารติดเชื้อ

จากกรณีมีกระแสข่าวว่า เจ้าของร้านอาหาร Ohana Poké ตั้งอยู่ภายในอาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ ลุมพินี ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางข่าวลือว่า กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ แต่ไม่กักตัวล่าสุดเจ้าของร้านโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กถึงความสรุปว่า ถูกตรวจพบ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ติดเชื้อโควิด-19 จริง ในช่วงเช้าวันที่ 10 มี.ค. ที่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน ทันทีที่ทราบผลได้ส่ง บิดร้านทำความสะอาด พร้อมแจ้งเตือนให้ลูกค้า ทราบ โดยเข้าร้านครั้งสุดท้ายในวันที่ 6 มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีอาการโดยอาการเพิ่งปรากฏเมื่อ เช้าตรู่วันที่ 8 มี.ค. เริ่มจากหนาวปวดคอร่างกาย แต่ไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีไอ ไม่ปวดหัว จึงอยู่บ้าน เกือบตลอดมีเพียงออกไปซื้ออาหารไม่มียา โดย รยชนต์ส่วนตัวออกไปที่ รพ. ช่วงสายวันที่ 9 มี.ค.

### ○ กลับจากสิงคโปร์-ติดในไทย

เจ้าของร้านอาหาร Ohana Poké รายนี้ ยังโพสดีใจแจ่มจ้าลือที่ระบุ เพิ่งเดินทางกลับจาก เกาหลีใต้ ว่า ขอชื่นชมข่าวลือที่ว่าตนกลับจาก เกาหลีใต้ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยมีหลักฐานเป็นพาสปอร์ต ยืนยันว่าตนกลับจากประเทศ สิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. แล้ว ซึ่งเวลาผ่านไป เดือนกว่าแต่กลับยังมีอาการ ฉะนั้นเชื่อว่าอาจ ติดเชื้อจากในกรุงเทพฯ เอง สำหรับพนักงานร้าน ทุกคนไปตรวจที่ รพ.จุฬาฯ แพทย์ให้กลับบ้าน กักตัวเอง 14 วัน และไม่มีอาการใด ๆ ที่สำคัญ จะรีบร้านไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

### ○ ตึกยังเปิดแต่คัดกรองเข้ม

ขณะที่บรรยากาศภายใน ตึกซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ ลุมพินี หลังปรากฏข่าวดัง กล่าวผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบ ในส่วนของ อาคารไม่ได้มีปิดทำการแต่อย่างใดยังคงเปิดใช้งาน ตามปกติ มีคนเข้า-ออกตึกได้ตามปกติมีเพียง ร้านอาหารดังกล่าวเท่านั้นที่ปิดบริการชั่วคราว อย่างไรก็ตามก่อนที่เข้าไปในตึกจะมีเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิใช้ หากอุณหภูมิไม่สูงจะติด สติกเกอร์สีแดงวงกลมเล็ก ๆ ถึงจะสามารถเข้าไป ปิดคัดต่อแลกบัตรหรือเข้าไปในพื้นที่อาคารได้ รวมถึงมีวางเจลล้างมือติดไว้ทุกจุดเช่นเดียวกับ อาคารอื่น ๆ ทั้งนี้ทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ปรก คอย ตรวจสอบพื้นที่ที่ติดโดยรอบ เพื่อห้ามบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าไป

### ○ ไวรัสอยู่ในอากาศไม่นาน

นพ.รุ่งเรือง กิจผาดี ที่ปรึกษาระดับ กระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากรณีผู้ป่วยเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชาวสิงคโปร์ มีชื่อเสียงขจรขานใจที่เข้าข่ายระยะที่ 3 หรือ 4 ซึ่งทีมสืบสวนสอบสวนพบว่า มีประวัติสัมผัสกับ กลุ่มเสี่ยงคือเพื่อนที่อยู่ประเทศเดียวกันดังนั้น ถือว่ายังหาที่มาที่ไปได้ขณะเดียวกันอีก 84 คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าของร้านดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขและกทม.ได้ติดตามทั้ง หมอขณะนั้นทุกคนอาการปกติผลเบื้องต้นออกมา

เป็นลบ ยืนยันว่าไวรัสอยู่ในอากาศในเมืองไทย ได้ไม่ถึง 6 ชั่วโมง และตายง่ายมากมาตรการปกติ ถือว่าเพียงพอแล้ว พื้นที่ดังกล่าวไม่จำเป็นต้อง ปิดตึกและหลังท่าความสะอาดร้านสามารถเปิด ได้ปกติภายใน 1-2 วัน

### ○ นายกฤษฎาวัฒน์“โควิด-19”

ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลาโหม เปิด โอกาสให้ ลอร์ดโพล แห่งเบย์สวอเตอร์สมาชิก สภาขุนนางสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ทั้งนี้มีรายงาน ว่า ในวันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ได้เรียกประชุมตัวแทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโร ค์โควิด-19 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยต้องจับตา อาจมี แลกเปลี่ยนข่าวลือหลังการประชุม

### ○ ยกระดับคัดกรองเข้าไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการเรียก ประชุมด่วนพล.อ.ประยุทธ์ พร้อม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รว.การต่างประเทศ แลกเปลี่ยน ข่าวปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าพื้นที่ควบคุมกักแยกกัก เป็น 2 ส่วน ทั้งที่สนามบิน และพื้นที่ควบคุมจัด ไว้โดยเฉพาะ ขณะที่มาตรการคัดกรองมีความ ชัดเจนมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้การเข้าประเทศไทย จะมีความยุ่งยาก ทั้งในเรื่องวีซ่า on arrival (VOA) หรือ วีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถขอ ได้ ณ ช่องทางอนุภาคของด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศนั้น หรือวีซ่าหน้าด่าน วีซ่า boi และวีซ่า ๙๐ สำหรับนักท่องเที่ยว การเพิ่มความเข้มข้น มาตรการจะเริ่มจากที่สนามบินโดยการขนส่ง ไปถึงจังหวัดที่เป็นภูมิภาคแล้ว จะไม่มีให้คนลง ระหว่างทางโดยเด็ดขาด ซึ่งในส่วนจังหวัด จะแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานไปถึงผวจ. และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงไปตรวจสอบตามครัว เรือนต่าง ๆ ซึ่งประเทศที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ประกอบด้วย จีน อิตาลี เกาหลีใต้ และอิหร่าน ซึ่งคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศนี้ ต้องผ่าน มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่กำหนด ในภูมิภาคแล้ว หากหลบหนีมีลงโทษทั้งจำและ ปรับ อีกทั้งเรื่องความสำคัญความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศได้ให้กระทรวงการต่างประเทศ คิดต่อพูดคุยระหว่างเอกอัครราชทูตประจำ ประเทศไทยในการส่งข้อมูลถึงมิตรประเทศด้วย

### ○ ป้องกันระบาดสู่ระยะที่ 3

“สรุปว่าทุกคนต้องไปขอวีซ่าในระบบ เดิมทั้งหมด การยกเลิก VOA และ ๙๐ หรือ อะไรต่าง ๆ มีกติกายู่แล้วจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญ และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ ไว้ใจในกระบวนการเหล่านี้ และช่วยกันดูแลถ้า ปล่อยไม่ร่วมมือก็มีปัญหาหมด ถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็อาจจะควบคุมไม่ได้ในระยะต่อไปเป็นสิ่งที่ รัฐบาลให้ความสำคัญและเตรียมการไม่ต้องการ ให้แพร่ไปสู่ระยะที่ 3 ตอนนี้อยู่ในระยะที่ 2 สถานการณ์รอบบ้านและที่อื่น ๆ ในโลกเริ่มมี การแพร่ระบาดมากขึ้น เราต้องสกัดกั้นตั้งแต่นั้น นี้ คนมีความห่วงใยที่มีให้กับประชาชนและเจ้า หน้าที่รวมทั้งส่วนราชการทั้งหมดที่ทำงานโดย คิดว่าจากมาตรการที่ออกในวันนี้ คนจะเข้า ประเทศลดลงมาก” นายกฯ กล่าว

### ○ ยกเลิกฟรีวีซ่า-วีซ่า VOA

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าววานักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาทุกประเทศจะต้องผ่านการคัด กรองจากประเทศต้นทางส่วนนักท่องเที่ยวที่จะ เดินทางจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องมีการ ขอวีซ่าจากประเทศต้นทาง พร้อมออกคำสั่งตาม มาตรา 16 พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง ยกเลิกวีซ่า VOA 18 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการประกันได้ว่า จะ ไม่มีผู้ป่วยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีผล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีกรณี ฟรีวีซ่า 3 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เกาหลี และ ฮ่องกง ที่ต้องยกเลิกไประยะหนึ่งก่อนจนกว่า สถานการณ์จะกลับเป็นปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด กลุ่มเสี่ยงเข้าประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการ หลุดเข้ามาจะมีมาตรการตรวจเข้มจากสนามบิน โดยมีโรงแรมโนโวเทล ที่รองรับ และหากนัก ท่องเที่ยวไม่ต้องการที่จะอยู่กักตัว 14 วัน สามารถ เดินทางกลับได้เลย

### ○ สั่งปิดศูนย์กักตัวทั่วไทย

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่าขณะนี้ได้สั่ง ยกเลิกศูนย์ควบคุมโรคทั้งในความรับผิดชอบ ของกองทัพ และกระทรวงมหาดไทยกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากเกรงว่าการให้กักตัว รวมกันจะยิ่งทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็น ไปได้ง่ายขึ้นจึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะส่ง กลับไปกักตัวตามภูมิลำเนาของตัวเองพร้อมแจ้ง ตั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นอำนาจของ เจ้าหน้าที่ที่สามารถลงโทษตามกฎหมายได้ทันที หากไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ยอมรับครอบครัว ของผู้เสี่ยงติดเชื้ออาจจะต้องกักตัวด้วย 14 วัน

□ อ่านต่อหน้า 11

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

**‘บิกตู’ □ ต่อจากหน้า 2**

**○ 3 ขั้นตอนไม่ไขปริศนาประเทศ**  
 ส่วน นายชาติ อรรถานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า มาตรการที่ออกมาเป็นการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางใน 3 ขั้นตอน 1.ต้องขอวีซ่าจากสถานทูต โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ส่วนที่เกี่ยวกับประกันภัยระยะเวลาที่จะเดินทางกลับ ต้องเผื่อระยะเวลาพักตัว 14 วันจากประเทศต้นทางด้วย 2.การคัดกรองโดยระบบสายการบินต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดเชื้อจึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ และ 3.มาตรการคัดกรองในประเทศ ส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ โดยจะมีการกักตัว 14 วัน ซึ่งมาตรการที่ออกมาวันนี้สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อมาตรการองค์การอนามัยโลก เป็นการกำหนดจำกัดการเดินทาง แต่ไม่ใช่เราปิดประเทศ ไม่ห้ามคนเข้าประเทศแต่การเข้าประเทศ ณ ขณะนี้ต้องมีเงื่อนไขบางประการ

**○ แจงตั้งศูนย์ใหญ่ดูระดับ**  
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าไม่มีอะไรสลบซับซ้อน โดยวันเดียวกันนี้คงมีการออกคำสั่งตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น จะครอบคลุมทั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำเนียบฯ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่สามารถทำให้เป็นเอกภาพได้และบางเรื่องจำเป็นต้องสั่งการโดยเร็ว ซึ่ง 2 ศูนย์เองทำไม่ได้ จึงต้องเอาศูนย์ใหญ่มากอบและมันมีเรื่องแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้เข้ามา ซึ่งอยู่นอกเหนือ 2 ศูนย์ที่จะรับมือได้ สำหรับศูนย์ใหญ่ไม่มีงบประมาณ เพราะ 2 ศูนย์เล็กทำงานของเขาอยู่ ศูนย์ใหญ่จะดูภาพรวมของนโยบาย

**○ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ 3**  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การตั้งศูนย์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อเตรียมการรับมือกรณีการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ไขหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไข เพราะเป็นการยกระดับซึ่งแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ คือ เหตุผลที่ต้องทำให้ต้องยกระดับทุกอย่างขึ้นมาเพื่อไม่ให้หันเหตระหนก เมื่อถามว่าเหตุผลที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับการแพร่ระบาดระยะที่ 3 เป็นเพราะกรณีฝิ่นน้อยไขหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีนี้และอย่างอื่นด้วย เพราะมันมีปัญหาคาไทยที่ติดเชื้อหลังเดินทางกลับจากอิตาลีและนอกนั้นแม้ไม่ได้เดินทางมาจากอิตาลี แต่เกี่ยวข้องกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาเราจึงต้องเริ่มระดับระวัง ตอนนี้กำลังดูว่ามีการติดต่อกันตั้งแต่อยู่ที่อิตาลีหรือมาติดต่อกันเมื่อไทย เมื่อถามว่าสถานการณ์ขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระยะที่ 3 เร็ว ๆ นี้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่เห็นกระทรวง

สาธารณสุข ทำท่าขยับเมื่อวันที่ 10 มี.ค. แต่หากมีประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 ก็มีความพร้อม

**○ ชีมีแนวโน้มขยายวงกว้าง**  
 ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า สถานการณ์มีแนวโน้ม ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบต่างประเทศหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไข เพราะคนเข้ามาเยอะ แต่เรายังรักษามาตรฐานของเราได้ดีจากเดิมไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในลำดับ 2 ของโลกแต่ตอนนี้อยู่ในลำดับที่ 32 ต้องบอกว่าเป็นความสามารถและมาตรฐานที่เราทำได้อย่างดี และไม่ใช้ตัวเลขมั่ว ๆ ชู้ ๆ หรือปกปิดอะไร เมื่อถามว่า กรณีกรมการปกครอง ออกหนังสือยกระดับการแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระยะที่ 3 ให้ประชาชนเลี่ยงเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ก็ทำให้มีการเตือนกันแล้ว นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นจนจะแล้ว กระทรวงสาธารณสุขเตือนแล้ว อาจจะจำเป็นต้องยกระดับการแพร่ระบาดระยะที่ 3 แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น ส่วนมาตรการกักตัวคนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่บ้านจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมถึงเอพพลีคนที่ใช้ในการติดตามส่วนสถานที่กักกันโรคเช่น ที่ อ.สตึก จ.ชลบุรี ยังจำเป็นต้องมีอยู่แต่ไม่ได้เอาไว้รับคนจากต่างประเทศทั้งหมด

**○ หารือเงินช่วยเหลือส่งหน้ากากให้**  
 ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้หารือกับ นายหยาง ชิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยขอความช่วยเหลือจากจีนทั้งเรื่องของการส่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากเอ็น 95 ชุดที่พีอีหรือชุดสำหรับสวมใส่ในห้องติดเชื้อ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยมีห้องทดลองอยู่ 8-9 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อนำมาตรวจนอกสถานที่

และยังต้องการวัตถุดิบในการผลิตหน้ากาก โดยขอให้ทางกรจีนผ่อนคลยมาตรการการส่งออกวัตถุดิบมายังประเทศไทยรวมถึงฝักฟิจารณาเรื่องของการกักตุนที่สูงขึ้นมาในขณะนี้ด้วย

**○ ขอบคุณไทยยื่นมือเข้าช่วย**  
 ด้านนายหยาง ชิน กล่าวว่า ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยได้สื่อสารกันอย่างใกล้ชิด และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยทั้งกำลังใจและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลจีนจนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีประสบการณ์ในการรักษาโรคโควิด-19 และมีกำลังพอเพียงนอกจากรักษาที่น้องชาวจีนแล้ว ยังยินดีช่วยเหลือมิตรประเทศอย่างไรก็ตามในการหรือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันโดยทางการจีนยินดีที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์กับทางการไทย ในด้านการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อและวิธีการตรวจคัดกรองป้องกันผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งรองนายกฯ ได้ขอบคุณทางการจีนที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีต่อทางการไทย

**○ ยอดบริจาคพุ่งกว่า 3 ล้าน**  
 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดย นายแพทย์ ธิปไตย พลกุล รมด.ประจำสำนักงานกฤษฎีกา กล่าวว่า ความคืบหน้าการบริจาคเงินช่วยเหลือจากคนไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” สาขาที่นิยมบริจาคหมายเลขบัญชี 087-0138-290 ที่มีคณะกรรมการบริจาคประเมินกัน ขณะนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 2.5 ล้านบาท และจะทยอยโอนต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีประชาชนและภาคเอกชนที่สนใจร่วมบริจาคสมทบ โดยขณะนี้ยอดเงิน 3,100,668.31 บาท สำหรับนำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการดูแลคนไทยที่อาจป่วยเป็นโรคดังกล่าว

**○ ลดเงินสมทบประกันสังคม**  
 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 เหลือเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมี.ค.-ส.ค. โดยมาตรา 33 ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างให้จ่ายร้อยละ 4 ของเงินเดือน จากเดิมต้องจ่ายร้อยละ 5 ของเงินเดือน ส่วนผู้ประกันตนเองโดยสมัครใจมาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน เป็นจ่าย 336 บาทต่อเดือน เพื่อ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

บรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่กระทบสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินสมทบให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ได้ประมาณ 17,000 ล้านบาท

## ○ สอบปากคำ"พิดิตินันท์"

ขณะที่ประเด็นการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีกักตุนหน้ากากอนามัยที่มี นายพิดิตินันท์ รักเอียด อดีตผู้ติดตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รบช.เกษตรและสหกรณ์ เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งตามกำหนดการ นายพิดิตินันท์ ต้องมาให้ปากคำ ที่กระทรวงเกษตรฯวันนั้น นายวิณะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สัมภาษณ์ต่อมวลชนว่า มีการสอบปากคำนายพิดิตินันท์ ซึ่งได้เดินทางมาให้ปากคำแล้วในช่วงที่ผ่านมาและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ ซึ่งเมื่อสอบปากคำแล้วเสร็จ จะประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อ ร.อ.ธรรมนัส โดยเร็วที่สุดเพราะเป็นกรณีเร่งด่วน

## ○ ลุยแจ้งจับ"เสียบอย"2ข้อหา

ที่ บก.ปอท. นายพิดิตินันท์ อดีตคณะทำงาน รบช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายทนายความ เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.สุโกศล ทองแถมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดี นายศรสุวีร์ ภู่วีร์วัชร หรือ เสียบอย หลังแอบอ้างโพสต์ภาพถ่ายสร้างความน่าเชื่อถือลงในเฟซบุ๊ก เพื่อประกาศขายหน้ากากอนามัยนับล้านชิ้น ในข้อหา หมิ่นประมาท และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมให้การยืนยันกับตำรวจว่า ไม่เคยรู้จักนายศรสุวีร์ มาก่อน ทั้งนี้ นายพิดิตินันท์ ให้สัมภาษณ์สื่อว่า วันเกิดเหตุ นัดกินข้าวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งตรงประตูน้ำ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้รู้จักกับ เสียบอย ผ่านรุ่นน้องคนหนึ่ง ซึ่งแนะนำว่าเป็นคนขาย

หน้ากาก และมีชื่อย่อรูปกัน โดยคนนัดกินข้าว และขอติดต่อกับหน้ากอกอนามัยแค่ 4-5 พันชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ แต่ปรากฏว่าเสียบอยบอกว่ามีหน้ากอกขายเป็นล้านชิ้น และขายให้เฉพาะรายใหญ่ จึงไม่ได้ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รบช.เกษตรฯแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเอาผิดใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายพิดิตินันท์ กล่าวว่า ได้ให้ทนายเก็บข้อมูลไว้ ทั้งคนที่มาค้า มาทำลาย รวมคนกดไลน์ กดแชร์ข้อความ ซึ่งจะดำเนินคดีทั้งหมด

## ○ ตร.ส่งผลสอบ"เสียบอย"

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า เรื่องการเรียกสอบสวน นายศรสุวีร์ ภู่วีร์วัชร หรือ เสียบอย ที่อ้างตัวว่ารู้จักผู้ติดตาม รบช.เกษตรและสหกรณ์กรณีกักตุนหน้ากากอนามัยนั้น ประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่ากักตุนหน้ากากอนามัยจริงหรือไม่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและได้ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลให้กรมการกีฬาภายในรับไปพิจารณาแล้วซึ่งต้องรอให้กรมการกีฬาภายในเข้าแจ้งความร้องทุกข์อย่างเป็นทางการจึงจะมีการสอบสวนประเด็นนี้ได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่านายกรฐมนตรีได้ให้ความสนใจกับประเด็นนี้และได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคลายความสงสัยให้กับสังคมส่วนประเด็นที่พบว่า เสียบอย เป็น กต.คร. และเคยไปถ่ายภาพในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งร่วมกับตำรวจหลายนายเรื่องนี้จะหารือกับ ผบ.ตร. ว่าต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะผู้ที่จะมาเป็น กต.คร. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้

## ○ รับได้ส่วนแบ่งขายหน้ากาก

มีรายงานข่าวแจ้งว่า การตรวจค้นโรงงานย่านมีนบุรีที่พบว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัย 5 แสนชิ้น และมีรายงานตัวเลขการจัดสรรหน้ากาก ส่วนบริษัทเอกชนย่านหนองแขมพบหน้ากากอนามัยประมาณ 10,000 ชิ้น ซึ่งจากการสอบสวนอ้างว่าสั่งซื้อผ่านเว็บออนไลน์ เพื่อเตรียมนำไปบริจาคซึ่งผลการตรวจสอบทั้ง 2 จุดได้ส่งข้อมูลให้กรมการกีฬาภายในรับไปตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานกลับว่ามีความคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ ส่วนการสอบปากคำเสียบอยที่ผ่านมา ก็ยอมรับว่า เคยซื้อขายหน้ากากอนามัย 2 แสนชิ้น แต่เป็นลักษณะการนำผู้ซื้อมาเจอกับผู้ขายโดยตรงโดยเสียบอยจะได้รับส่วนแบ่ง 50 สตางค์ ต่อหน้ากอก 1 อัน ส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเร็ว ๆ นี้จะส่งข้อมูลให้ ปปง.รับไปตรวจสอบ

## ○ แจ้งตรวจเอาผิดเพจดัง

ที่ บก.ปอท. นายสนธิญา สวัสดี สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้าพบ พล.ต.วุดิชัย ทับทิว สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. เพื่อขอให้ตรวจสอบเพจแหม่มโพธิ์ดำ หลัง

โพสต์เรื่องราวของ นายศรสุวีร์ ภู่วีร์วัชร หรือ เสียบอย ที่อ้างตัวว่ารู้จักผู้ติดตาม รบช.เกษตรและสหกรณ์ กรณีกักตุนหน้ากากอนามัย เพราะการโพสต์ดังกล่าวมองว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากทราบข้อมูลมาจาก ประเทศไทยมีโรงงานผลิตหน้ากากทั้งประเทศอยู่ 13 แห่งผลิตได้วันละ 1.2 แสนชิ้น หากจะมีหน้ากอกมากขนาดนั้นได้ต้องสั่งซื้อจากโรงงานทั่วประเทศมาไม่ต่ำกว่า 7 เดือน จึงต้องการให้ บก.ปอท.ตรวจสอบเพจแหม่มโพธิ์ดำ เนื่องจากมีโปรไฟล์ที่ไม่ชัดเจน ไม่มีรูปปัจจุบันไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือสถานที่ติดต่อ เป็นใครก็ไม่รู้ นอกจากนี้เพจแหม่มโพธิ์ดำ ยังเปิดรับบริจาคเงินได้เกือบ 1 ล้านบาท และจัดซื้อหน้ากากภายในคืนเดียว 2.5 หมื่นชิ้นนั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะสินค้าดังกล่าวอยู่ในหมวดสินค้าคุ้มครองของกรมการค้าภายในหลังจากนี้เมื่อทราบตัวเจ้าของเพจแล้ว ก็จะแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อไป

## ○ ปคบ.จับหลอกขายหน้ากาก

ที่ บก.ปคบ. พล.ต.ต.นริศศักดิ์ เขาวมาชัย ผบ.ก.ปคบ. พร้อม พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ รอง ผบ.ก.ปคบ. พ.ต.อ.เชษฐพันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ แสนทวีสุข รองผกก.1 บก.ปคบ. ร่วมแถลงจับกุมนายวัชรพงษ์ หรือ โห่ง โยภาส อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา ร่วมกันหลอกลวงประชาชน, ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, ร่วมกันประกอบธุรกิจโดยจงใจทำให้ราคาสูงเกินสมควร และร่วมกันฟอกเงิน จับได้หน้ากอก 10 ลูมพีเอสวีท ระหว่างซอยเพชรบุรี 37-39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีกะสุกัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มี.ค. จับกุม นายวัชรวิทย์ สุภาจิต อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาที่หลอกขายหน้ากากอนามัย ให้เหยื่อโอนเงินแต่ไม่มีของส่งให้ก่อนเปิดเพจเฟซบุ๊กหนีมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่า นายวัชรวิทย์ รับการว่าจ้างจาก นายวัชรพงษ์ ในราคา 3,000 บาท ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับพร้อมนำกำลังจับกุมนายวัชรพงษ์สอบสวนทราบว่าเพิ่งเปิดเพจหลอกขายสินค้าได้เพียง 2 วัน แต่มีผู้เสียหายกว่า 200 คน สำหรับเงินที่ได้มา นำไปเที่ยวเตร่และติดการพนัน เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ายังมีหมายจับติดตัวอีก 4 หมายจับ จึงควบคุมตัวดำเนินคดี

# เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## สสจ. ชัยนาทแนะนำกินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า หลังจากการส่งข้อความในกลุ่มไลน์ ว่า พบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มารับการรักษาใน จ.ชัยนาท นั้น ข้อเท็จจริงพบว่า มีผู้ปกครองเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ในระยะควบคุมตัว 14 วัน พบบุตรหลานอายุ 3 ขวบมาทำการตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ชัยนาท แต่บุตรสาวคนดังกล่าวป่วยก่อนที่ผู้ปกครองทั้งสองจะเดินทางกลับมายังประเทศไทย และขณะนี้ผู้ปกครองยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงได้พาตัวมาทำการตรวจรักษา

ในเบื้องต้นแพทย์ตรวจอาการพบว่าไม่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และยืนยันว่าขณะนี้ จ.ชัยนาท ยังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมถึงเตรียมมาตรการเฝ้าระวังไว้อย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้ประชาชนทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องเดินทางไปแหล่งชุมชน รวมถึงหากเป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้กักตัวอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และหากพบว่ามีอาการป่วย มีไข้สูง ไอ จาม หอบ เหนื่อย ปวดหัว ขอให้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ห้ามปิดบังข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



➤ **ประชุมด่วน :** พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รบ.กลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รบว.สาธารณสุข ร่วมประชุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ห้องสีเข็ว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 69 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ไทยยอดป่วยพุ่งพรวด  
เพิ่มอีก 6 คน  
ยุบศูนย์โควิด-19 ทั่วประเทศ.  
ให้ท้องถิ่นจัดจนท.ดูแล  
ไม่ร่วมมือมีโทษตามกฎหมาย.  
อิตาลียอดป่วย-ตายพุ่ง  
รมต.-5 สส.ฝรั่งเศสติดเชื้อ**

สธ.พบไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6 คน ยอดสะสม 59 คน ยืนยันไม่ยกระดับเป็นระยะ 3 “นายกฯ” เรียกประชุมมาตรการแก้ไขปัญหา สั่งปิดศูนย์ควบคุมโควิด-19 ทั่วประเทศ ส่งกลุ่มเสี่ยงกลับภูมิลำเนา มอบท้องถิ่นกักตัว ติดตามผล จัดชุดดูแลถึงที่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-สธ.เข้ม เอาผิดตามกฎหมายทันที หากไม่ให้ความร่วมมือ ขณะที่ฝิ่นอียิปต์หลบหนีจากการกักตัว ได้กลับมารายงานตัวเข้าระบบครบแล้วทั้ง 80 คน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศยังน่าห่วง 1 รมต.- 5 สส.   ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

**โควิด-19**

ฝรั่งเศสติดเชื้อแล้ว ด้าน“รมช.สธ.อังกฤษ”ยอมรับผิดชอบ อิตาลียอดติดเชื้อ-เสียชีวิตพุ่งต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 คน ทำให้ยอดรวมป่วย

59 คน รักษาหาย 34 คน เหลือรักษาในโรงพยาบาล 24 คน

โดยผู้ป่วยคนที่ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ชาย อายุ 21 ปี มีไข้ ไอ น้ำมูก ป่วยตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม คาดว่าเกิดจากการสัมผัสพาสปอร์ตนักท่องเที่ยว 2.ชายอายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระนักท่องเที่ยว ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ป่วย มีไข้ ไอ ปวดคั่วตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม คาดว่าติดต่อจากการสัมผัสสัมภาระนักท่องเที่ยว 3.ชายอายุ 25 ปี พนักงานบริษัท ไม่มีประวัติเดินทาง แต่ป่วยปอดอักเสบ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตรวจพบเชื้อโควิด-19 4.หญิงไทยอายุ 27 ปี กลับจากเกาหลีใต้ มีไข้ ไอ น้ำมูก 5.ชายไทยอายุ 40 ปี มีประวัติเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น และคนที่ 6 ชายชาวสิงคโปร์ อายุ 36 ปี ทำงานพบปะชาวต่างชาติ

**ไม่พบผีน้อยป่วย-มีไข้**

นพ.โสภณกล่าวว่า ส่วนการสอบสวนโรคในพนักงานบริษัทแกร็บ (Grab) ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์และพบว่ามาพักในไทยแล้ววันจึงเชื่อว่าไม่น่าจะป่วยในประเทศไทย และผู้สัมผัสใกล้ชิดเกี่ยวข้อง 84 คนไม่มีประวัติป่วย ส่วนแรงงานนอกระบบกลับจากเกาหลีใต้ มีรวม 241 คน เป็นชาย 104 คน หญิง 137 คน และมีกลุ่มต้องดูแลพิเศษ หญิงตั้งครรภ์ 6 คน เด็กเล็ก 5 คน ป่วยโรคเรื้อรัง 18 คน ทุกคนไม่พบอาการป่วยหรือมีไข้

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดพบมากขึ้นรวม 115 ประเทศและในทวีปยุโรป พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประเทศสเปน ติดอยู่กับอิตาลี พบผู้ป่วยจำนวนมากกว่า 1,000 คน และมีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 สัปดาห์ จึงแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางไปประเทศดังกล่าว และหากพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่นี้ ขอให้ปฏิบัติตนเองเคร่งครัดสวมหน้ากากเมื่อป่วยและหมั่นล้างมือ ทั้งนี้ การเพิ่มพื้นที่เสี่ยงการเดินทางอยู่ในกลุ่มรวม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

### ยันไทยระบาระยะที่ 2 ไม่ขึ้นระดับ 3

นพ.โสภณ ย้ำว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในการระบาดเฟส 2 ไม่ได้มีการยก ระดับเฟ้ะระวังเพิ่ม คาดว่าการออกประกาศของกรมการปกครองอาจเป็นการเข้าใจผิด โดยชี้แจงว่าการแบ่งเกณฑ์เฟ้ะระวัง ในระยะ 1 หมายถึงการพบผู้ป่วยนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งพบมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2 การระบาดในระยะ 2 หมายถึงพบเคสผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ แต่ยังเป็นการระบาดในวงจำกัด 3 การระบาดในระยะ 3 พบการระบาดในเคสต่างประเทศ และระบาดในกลุ่มคนไทยเป็นวงกว้าง เหมือนเช่น ประเทศอิตาลี และเกาหลีใต้

### 'บิ๊กตู่' เรียกถกด่วนศูนย์ฯ 'โควิด-19'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล ดึกไทยคู่ฟ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยเฉพาะมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร

### ระบุต้องปรับตัวรับสถานการณ์

ต่อมา เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า วันนี้จำเป็นต้องจัดประชุมโดยเร่งด่วนเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลการแพร่ระบาดในขณะนี้เราจำเป็นต้องมาทบทวน และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การหรือวันนี้ได้กำหนดมาตรการรองรับคนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาจากประเทศที่เสี่ยงและมาตรการการดูแลคนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และอาจต้องดูแลเป็นพิเศษตามสิทธิการเป็นพลเมืองไทย สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทั้งทางตรง ทางอ้อม จะต้องมีการตรวจคัดกรอง คัดกรอง ในส่วนพื้นที่ควบคุมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คนต่างประเทศที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีมาตรการเตรียมการที่สนามบิน โดยจัดโรงแรมในไวเทล สุวรรณภูมิ รองรับ เป็นการจัดไว้โดยเฉพาะ และขึ้นอยู่กับผู้โดยสารที่มาจากประเทศนั้นๆ จะอยู่ที่วัน แต่ต้องยอมรับว่า ถ้าอยู่ต้องกักตัวไว้ 14 วัน

### ใช้มาตรการตรวจสอบเข้มข้น

นายกกล่าวไว้ว่า ส่วนมาตรการคัดกรองจากการหรือภาคปฏิบัติ ทั้ง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่ประจำสนามบิน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้งช่องทางต่างๆ ที่กระทรวงกลาโหมดูแล ปัจจุบันมีการตรวจสอบเข้มข้นสำหรับคนที่เข้ามายังประเทศไทย ถ้าผ่านเข้ามาตามกติกา อาจมีความยุ่งยากมากขึ้น ในเรื่องของ Visa on Arrival (VOA) และฟรีวีซ่า หรือ ๘.30 โดยจะมีมาตรการจากกระทรวงมหาดไทย ออกมา โดยใช้กฎหมายคนเข้าเมือง

### ส่งกลับภูมิลำเนาให้ท้องถิ่นกักตัว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สำหรับการควบคุมตัวกลุ่มเสี่ยงตามความเข้มข้นในมาตรการรัฐบาล ในพื้นที่ภูมิลำเนาจะต้องเชื่อมโยงต่อมาจากสนามบิน และขนส่งไปถึงจังหวัดตามภูมิลำเนา โดยกระทรวงคมนาคม จัดยานพาหนะ โดยกำหนดเป็นรถโค้ช จะไม่มีการปล่อยคนลงกลางทางเด็ดขาด จะส่งให้ถึงพื้นที่ต้นทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่ละจังหวัด จะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานลงไปถึงผู้ว่าฯ สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบตามครัวเรือน ทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับคนที่มาจากต่างประเทศจะถือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพราะจะรู้ข้อมูลว่าใครเข้ามาด้วย สามารถติดตามเพื่อนที่มาด้วยกันว่าหนีไปไหน จะให้มีการรายงานเข้ามา ซึ่งกำลังเร่งรัดการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในพื้นที่เพื่อควบคุมคนเหล่านี้ให้ได้

สำหรับคนไทยที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศเขตโรคติดต่อร้ายแรงต้องผ่านมาตรการคัดกรองเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่กำหนดตามภูมิลำเนา โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลถึงครัวเรือนและที่พัก ทุกคนต้องรับผิดชอบ และมีความผิดกรณีหลบหนีออกนอกบ้านและที่พัก มีการลงโทษทั้งปรับทั้งจำ กฎหมายมีอยู่แล้ว

### ขอทุกภาคส่วนไว้ใจ-ร่วมมือกัน

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มอบหมายกระทรวงต่างประเทศติดต่อพูดคุยกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ส่งข้อมูลไปยังมิตรประเทศตามความจำเป็นว่าเรามีมาตรการอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ ทุกสถานทูต และสถานกงสุลต้องเตรียมรองรับมาตรการเหล่านี้ เพราะทุกคนที่จะเข้ามายังประเทศไทย ต้องไปขอวีซ่าตามระบบเดิมทั้งหมดที่สถานทูต หลังจากยกเลิก VOA และฟรีวีซ่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนต้องไว้ใจกระบวนการเหล่านี้ ต้องร่วมมือช่วยกันดูแล ถ้าปล่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะมีปัญหาทั้งหมดทุกอย่างเราต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และกติกามีอยู่ ถ้าไม่ทำแบบนี้ สถานการณ์เราอาจควบคุมไว้ไม่ได้ในระยะต่อไป รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ต้องการให้โควิด-19 แพร่เข้าสู่ระยะ 3 ในประเทศไทย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## ยกเลิกVOA-ฟรีวีซ่าประเทศกลุ่มเสี่ยง

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการกับผู้เดินทางจาก 4 ประเทศที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี หากจะเดินทางมาจะต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตก่อน รวมถึงจะมีการยกเลิก VISA on Arrival (VOA) หรือการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 18 ประเทศ รวมไปถึงฟรีวีซ่า VOA ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตก่อน ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อประกันว่าไม่ใช่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มืออาการเหล่านี้เข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกฟรีวีซ่าใน 3 ประเทศ คือ อิตาลี ฮังการี และเกาหลีใต้ เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ แต่ถ้าเข้ามาได้ด้วยวิธีใดก็ตาม เรายังมีมาตรการกักกันตัวที่โรงแรมในไอเทล ทำอากาศยาน สุวรรณภูมิ 14 วัน ถ้าไม่ยอมให้กักตัวทางเราจะให้เดินทางกลับไปแล้ว ไม่ยอมให้เข้าเมือง เข้าใจว่ามาตรการที่สถานทูต รวมถึงมาตรการจากสายการบินจะป้องกันไม่ให้คนจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาได้ ซึ่งตนจะใช้อำนาจตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ดำเนินการทันที

## ยุบศูนย์ควบคุมกว่า200แห่งทั่วประเทศ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งยกเลิกศูนย์ควบคุมโรคทั้งในความรับผิดชอบของกองทัพ และกระทรวงมหาดไทยกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากเกรงว่า การให้กักตัวรวมกันจะยิ่งทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปได้ง่ายขึ้น จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรส่งกลับไปกักตัวตามภูมิลำเนาของตัวเอง พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นคอยดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่สามารถลงโทษตามกฎหมายได้ทันทีหากไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ ยอมรับครอบครัวของผู้เสี่ยงติดเชื้ออาจจะต้องกักตัวด้วย 14 วัน

## วอนสังคมเข้าใจ-ไม่มีผลกระทบ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ทั้งนี้ อยากรอเรื่องไปยังคนในชุมชนว่า คนไทยทุกคนมีสิทธิ์อยู่ในผืนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะภูมิลำเนาของตัวเอง พร้อมยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่แคว่ล้อม เพราะกลุ่มเสี่ยงจะต้องกักตัวในบ้าน หากพบว่ามีไข้ เจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที ขณะเดียวกัน กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการกักกันตัว ที่ศูนย์ควบคุมโรคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3-7

มีนาคม จำนวน 1,882 คน และหลังวันที่ 7 มีนาคม อีก 98 คน จะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมจัดรถไปส่งตามภูมิลำเนาโดยเป็นรถระบบปิด ไม่อนุญาตให้จอดระหว่างทางโดยเด็ดขาด

“ผมอยากให้อธิบายอธิบายว่าคนไทยขอมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะอยู่ในแผ่นดินไทย แม้จะเจ็บป่วยอย่างไรภูมิลำเนาเราต้องรับ เราต้องช่วยกันอธิบาย เพราะไม่ได้ให้คนจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง แต่ขอให้คนในบ้านเกิดได้กลับไปอยู่ เพราะไม่มีแผ่นดินไหนในโลกที่จะยอมรับ แผ่นดินไทยโดยเฉพาะภูมิลำเนาของเขาจะต้องรับและจะไม่กระทบอะไร เพราะทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุม หากไม่สบายจะไปอยู่โรงพยาบาล” รว.มหาดไทย กล่าว

## แจ้งออกคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานคุมโรคฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรว.สาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ที่ต้องไปเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน จากนั้นจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอสาธารณสุขจังหวัด หรือใครก็ตามที่รว.สาธารณสุขเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในมาตรา 5 ของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่าด้วยการให้อำนาจรว.สาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

## สร.จัดชุดจนท.ดูแลกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน

นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การคัดกรองผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงจะมีการสกรีนตั้งแต่ต่างประเทศ ว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีวีซ่าตามระบบจากสถานทูต เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้น และเมื่อมาถึงสนามบินไทยจะมีการคัดกรองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเทอร์โมสแกนทุกจุด ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อได้รับการตรวจแล้วพบว่าไม่มีไข้ ทั้งไข้หวัดปกติ หรือไข้หวัดอื่นๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนหายดี แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะได้รับการดูแลตั้งแต่สนามบิน และจัดรถส่งจนถึงสถานที่ควบคุมโดยรัฐ ในจังหวัด หรือ

กรณีกักตัวอยู่ที่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว โดยจะให้ญาติพี่น้องดูแล และอีกส่วนที่ร่วมดูแลคือเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แพทย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนแอปพลิเคชันติดตามจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะมีโทษทางอาญาคือจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสน ตามอำนาจของอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้

## แจ้งขยับตอนกลับไทย ยันไม่ใช่ปิดปท.

นายชาติ ธรรมานานนท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า มาตรการที่ออกมาเป็นการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางใน 3 ขั้นตอน 1.ต้องขอวีซ่าจากสถานทูต โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ระยะเวลาที่จะเดินทางกลับต้องเผื่อระยะเวลาอีกตัว 14 วัน จากประเทศต้นทางด้วย 2.การคัดกรองโดยระบบสายการบิน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดเชื้อจึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ และ 3.มาตรการคัดกรองในประเทศ ส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ โดยจะมีการกักตัว 14 วัน ซึ่งมาตรการที่ออกมาวันนี้สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อมาตรการองค์การอนามัยโลก เป็นการกำหนดจำกัดการเดินทาง แต่ไม่ใช่เราปิดประเทศไม่ห้ามคนเข้าประเทศ แต่ต้องมีเงื่อนไขบางประการ

# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## วิญญูแจ่งตั้งศูนย์ใหญ่พร้อมรับระยะที่ 3

นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนโดยวันเดียวกัน คงจะมีการออกคำสั่งตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นโดยจะครอบคลุมข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหากจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ที่ทำเนียบฯ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ซึ่งไม่สามารถทำให้เป็นเอกภาพได้ และบางเรื่องจำเป็นต้องสั่งการโดยเร็ว ซึ่ง 2 ศูนย์เองทำไม่ได้ จึงต้องเอาศูนย์ใหญ่มาครอบ และมันมีเรื่องแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้เข้ามา ซึ่งอยู่นอกเหนือ 2 ศูนย์ที่จะรับมือได้ สำหรับศูนย์ใหญ่ที่ไม่มีงบประมาณ เพราะ 2 ศูนย์เล็กทำงานของเขาอยู่ ศูนย์ใหญ่จะดูภาพรวมของนโยบาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า การตั้งศูนย์ใหญ่นั้นมาเพื่อเตรียมการรับมือกรณีการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ใช่หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า ใช่ เพราะเป็นการยกระดับ ซึ่งแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้คือ เหตุผลที่ต้องทำให้ต้องยกระดับทุกอย่างขึ้นมา เพื่อให้มันมั่นคงระลอก

## 'ผีน้อย' กลับมาเข้าระบบครบแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแรงงานผิดกฎหมายจำนวน 80 คน ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้แล้วกลับลงหน้จากด่านกักโรค ซึ่งยังขาดอยู่อีก 6 คน ว่า วันนี้ได้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หมดแล้ว ทั้งนี้ จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับแรงงานกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม จนถึงปัจจุบันจะสามารถนำเข้าระบบได้ทั้งหมด จากการตรวจคัดกรองร่างกายแล้ว ทั้ง 180 คน ที่สัปดาห์และ 80 คน ที่มารายงานตัวจนครบกับ 200 คน ที่บุรีรัมย์ยังไม่พบอาการไข้ อย่างไรก็ตามยังไม่ดำเนินการใด ๆ กับผู้ที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ เพราะถือว่ายังให้ความร่วมมือทางกฎหมาย แต่หากทำผิดเงื่อนไขจะแจ้งความดำเนินคดีในอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

## ฝรั่งเศสสรรล่า!รมต.-สส.ติดโควิด-19

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในยุโรปยังมีต่อเนื่อง โดยนายฟรองก์ รีสแตร์ รมว.วัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส กลายเป็นนักการเมืองคนล่าสุด ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยถูกตรวจพบเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมมา และขณะนี้เขากำลังกักกันตัวเองที่บ้าน โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนายริสแตร์เข้าประชุมสภาที่มี สส.5 คน ซึ่งถูกตรวจพบภายหลังว่าติดเชื้อร่วมประชุมด้วยเป็นเวลาหลายวัน และเขาก็ไม่ได้พบกับประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ตั้งแต่การประชุม ครม.เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม ก่อนหน้านั้น มีรายงานสมาชิกสภาฝรั่งเศส ถึง 5 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19

## 'รมช.สธ.อังกฤษ' ยอมรับผิดชอบ

ขณะที่ นางนินดีน คอริร์ รมช.กระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่แถลงการณ์ ว่าเธอคิดว่าเธอติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 และกำลังกักตัวเองอยู่ที่บ้านพัก พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับที่ให้ความช่วยเหลือแก่เธอเป็นอย่างดี

รายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ระบุว่า คอริร์ เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านม ระหว่างกำลังทำงานอยู่ในกระทรวง และในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดก่อนมีอาการป่วย เธอพบกับบุคคลนับร้อย รวมถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ผู้นำสหราชอาณาจักร

## อิตาลียอดป่วย-เสียชีวิตพุ่ง

ที่กรุงโรม รัฐบาลอิตาลีเปิดเผยว่า ในวันอังคารอิตาลีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอีก 977 คน เป็น 10,149 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 168 คน เป็น 631 คน ทำให้อิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับสอง ต้องปิดประเทศ เพื่อไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปมากกว่านี้

ในเมืองมิลาน ทางตอนเหนือของประเทศ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในกรุงโรม ของประเทศอิตาลี เริ่มมีการปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้ของรัฐบาลสถานที่ท่องเที่ยวต่างร้างผู้คน รถไฟใต้ดินมีแต่ที่นั่งว่าง ส่วนบาร์ คาเฟ่ และสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งทั่วประเทศก่อน 6 โมงเย็น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มรุนแรงขึ้นนักกักกันโดยภายใต้มาตรการที่รัฐบาลประกาศในวันจันทร์ ประชาชนถูกขอให้อยู่แต่ในบ้าน เว้นแต่จะมียาน และเหตุฉุกเฉิน และห้ามมิให้ชุมนุมกันในที่สาธารณะ

## นิวยอร์กกำหนดพื้นที่ควบคุม

ที่นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา กำหนดพื้นที่ควบคุมการระบาดในเมืองนิวยอร์ก นายแอนดรูว์ คิวโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ประกาศว่า ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ รวมถึงโรงเรียนในบริเวณดังกล่าว จะถูกปิดเป็นเวลาสองสัปดาห์ และทางรัฐจะเข้าไปทำความสะอาดโรงเรียน และประเมินสถานการณ์ โดยรัฐนิวยอร์กถูกประกาศเป็นพื้นที่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมาระยะหนึ่งแล้ว

## ปารากวัยสั่งปิดโรงเรียน 15 วัน

ส่วนประเทศปารากวัย มีคำสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 15 วัน จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 2 คน ทางกรปารากวัยยังประกาศระงับการจัดกิจกรรม อาทิ คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา การรวมตัวกันประกอบกิจกรรมทางศาสนา และทางการเมือง รวมทั้งภายในสถานที่ปิดอย่างเช่นโรงพยาบาลด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก วันที่ 11 มีนาคม 2563 ว่าผู้ติดเชื้อรวม 119,389 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 4,300 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑

## สุพรรณพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มีหนังสือ แดงการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 1 ราย เป็นผู้สัมผัสโรคจาก ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รายดังกล่าวยังไม่มีอาการป่วยใด และเป็นกรณีติดเชื้อมาก่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับเหตุการณ์ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้อมูลว่าได้สัมผัสกับบุคคลที่มีภูมิลาเนาอาศัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสดังกล่าว และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน จนตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้น นำผู้สัมผัสดังกล่าวเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ดันลบของโรงพยาบาล และส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จากการติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้มี 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งตรวจผลไม่พบติดเชื้อ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน

## พบข.จัสอบ'แหม่มโพธิ์ดำ'

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นายสนธิญา สวัสดิ์ สมาชิกพรรคพลังประชาชน (พปช.) เข้าพบพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อขอให้ตรวจสอบเพจแหม่มโพธิ์ดำ หลังโพสต์เรื่องราวของนายศรสุวีร์ ภู่วรรวิศรี หรือเสียบอย อ้างตัวว่ารู้จักผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่ง ที่มีหน้าปกอนามัยกว่า 200 ล้านชิ้น

นายสนธิญากล่าวว่า นอกจากนี้ เพจแหม่มโพธิ์ดำยังเปิดรับบริจาคเงินเกือบ 1 ล้านบาทจากบุคคลแควงต่างๆ และจัดซื้อหน้ากากอนามัยในคืนเดียว 2.5 หมื่นชิ้นนั้น เป็นเรื่อง

จริงหรือไม่ เพราะสินค้าดังกล่าวอยู่ในหมวดสินค้าคุ้มครองของกรมการค้าภายใน ถ้ามาไปเอามาจากที่ใด และหลังเกิดเรื่องขึ้น เพจแหม่มโพธิ์ดำก็ปิดตัวไป ก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้ง มองว่าเพจแหม่มโพธิ์ดำควรให้ชัดเจนทุกอย่าง หลังจากนี้เมื่อทราบตัวแล้วจะมาแจ้งความดำเนินคดีฐานนำเข้าสู่ข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

นายสนธิญากล่าวฝากถึงพรรคประชาชนธิปไตยที่เรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรี มองว่าตามมารยาทแล้วเป็นสิทธิของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และขอถามกลับว่า ในอดีตเคยมีรัฐมนตรีไปพัวพันเรื่องกัญชา ตอนนี้อย่างเป็น ส.ส.อยู่หรือไม่ ยืนยันว่ายังศรัทธาในความสุจริตของการทำงานคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ.มีคณะทำงานเป็นผู้ติดตามจำนวนมาก เชื่อว่า รมต.ทุกท่านจะไม่รู้รายละเอียดของคดีติดตามทั้งหมดแน่นอน ยืนยันว่า การมาครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่ง แต่มาในนามส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งกับพรรคก่อน

"หากแหม่มโพธิ์ดำมั่นใจว่าจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็ขอให้ออกมาเปิดหน้าเหมือนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดหน้าชัดเจนและไม่เล่นตลกฟ้องกลับ เคยร้องเรียนจนพรรค

อนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว" นายสนธิญากล่าว

## พบข.ยัน'สนธิญา'ไม่ใช่สมาชิก

นายวิเชียร ชาลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชาชน (พปช.) กล่าวว่า ทางพรรคพปช. ยืนยันว่า ปัจจุบันนายสนธิญา ไม่ใช่สมาชิกพรรค พปช. เนื่องจากเจ้าตัวได้ลาออกไปเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น การกระทำใดๆ โดยเฉพาะการแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนเพจแหม่มโพธิ์ดำ จึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรค พปช. และขอไม่ให้นายสนธิญานำชื่อพรรคไปกล่าวอ้างอีก

## จีนติดเชื้อเพิ่มจากเมืองนอก

สำนักข่าวเอเอฟพี รอยเตอร์ และเอพี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 4,368 รายทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 121,000 คน

โดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเฮซี) ของทางการจีน แจ้งว่า ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 22 ราย และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 24 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจีนแผ่นดินใหญ่ มีรวมทั้งสิ้น 80,778 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 3,158 ราย

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนลดน้อยลงเรื่อยมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑

แต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในวันเดียวกันนี้ เป็นเพราะมีผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศอิตาลี ที่ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด-19หนักที่สุดนอกประเทศจีน โดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงปักกิ่ง มาจากต่างประเทศถึง 6 ราย และตอนนี้ จีนมีผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น 79 ราย

### อิตาลียังตายต่อเนื่อง

ส่วนที่ประเทศอิตาลี สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น หลังจากมีคำสั่งปิดประเทศที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 3 เมษายน ที่ทำให้เมืองหลายเมืองทั่วอิตาลีกลายเป็นเมืองร้าง โดยร้านค้าและร้านอาหารทั้งหมดปิดตัวลง และยังมีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบิน โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอิตาลี แจ้งว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 168 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมของอิตาลีอยู่ที่ 631 ราย ถือเป็น การเพิ่มขึ้นเพียงวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่พบการติดเชื้อในอิตาลีเป็นต้นมา ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอิตาลี อยู่ที่ 10,149 คน

ข่าวระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นในอิตาลี ผลักให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลก นอกประเทศจีน มีรวมเกินกว่า 1,000 รายแล้ว

### สเปนติดเชื้อทะลุ 2,000 ดับ 47

กระทรวงสาธารณสุขสเปน แจ้งว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสเปน มีเพิ่มขึ้นทะลุ 2,000 รายแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อยู่ที่ 47 ราย ทำให้สเปนกลายเป็นประเทศที่มีสถานการณ์โควิด-19 ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในยุโรป รองจากประเทศอิตาลี นายเฟอร์นันโด โชมอน ผู้ประสานงานฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขสเปน กล่าวว่า เช้าวันที่ 11 มีนาคมนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,002 ราย หลังจากยอดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม มีผู้ป่วยโควิด-19 ในสเปน 1,639 ราย กรุงมาดริดเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงมากที่สุด มีถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 31 ราย

ทั้งนี้ ทางการสเปนเร่งประกาศใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดรุนแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับประเทศอิตาลี โดยสั่งให้ปิดโรงเรียนทั้งหมดในกรุงมาดริดเป็น

เวลา 2 สัปดาห์ และมีการฉีดวัคซีนในระบบขนส่งสาธารณะในกรุงมาดริดทุกวัน และสั่งห้ามเที่ยวบินทั้งหมดที่มาจากประเทศอิตาลี

### รมช.สธ. อังกฤษติดโควิด-19

เอเอฟพีรายงานว่า นางนาดีน ดอร์ริส รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอังกฤษ จากพรรคอนุรักษนิยม แถลงเมื่อวันที่ 10 มีนาคมว่า ตนเองติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยายามที่จะตรวจสอบว่าติดเชื้อและสัมผัสกับใครบ้าง

ทั้งนี้ นางดอร์ริสถือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษคนแรกที่ป่วยจากโควิด-19 ขณะที่ได้เดอรัมส์ รายงานว่า นางดอร์ริสได้สัมผัสกับผู้คนหลายร้อยคนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วย โดยนางดอร์ริสเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะกำลังลงนามในเอกสารที่ประกาศเรื่องโควิด-19 โดยประเทศอังกฤษพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 6 ราย และมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 370 คน

### เกาหลีใต้-อิหร่านติดเชื้อเพิ่ม

ขณะที่เกาหลีใต้แถลงวันเดียวกันว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (เคซีดีซี) ของเกาหลีใต้ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 242 ราย ทำให้อยอดรวมสะสมในเกาหลีใต้อยู่ที่ 7,755 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย ทำให้อยอดรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 60 ราย

ส่วนที่ประเทศอิหร่าน อีกหนึ่งประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 354 ราย และติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นกว่า 9,000 คน

### สหรัฐฯ ตายแล้ว 28 ราย

ส่วนที่สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมจนถึงวันที่ 10 มีนาคม อยู่ที่ 1,025 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อยู่ที่ 28 ราย ขณะที่ทำเนียบขาวแจ้งว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตรียมพบหารือกับผู้บริหารบางคนของธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ในวันที่ 11 มีนาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19

อนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว” นายสนธิญาณกล่าว

### พปชร. ยัน ‘สนธิญาณ’ ไม่ใช่สมาชิก

นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชาชน (พปชร.) กล่าวว่า ทางพรรคพปชร. ยืนยันว่า ปัจจุบันนายสนธิญาณ ไม่ใช่สมาชิกพรรค พปชร. เนื่องจากเจ้าตัวได้ลาออกไปเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น การกระทำใดๆ โดยเฉพาะการแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนเพจแหม่มโพธิ์ดำ จึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรค พปชร. และขอให้นายสนธิญาณนำชื่อพรรคไปกล่าวอ้างอีก

### จีนติดเชื้อเพิ่มจากเมืองนอก

สำนักข่าวเอเอฟพี รอยเตอร์ และเอพี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 4,368 รายทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 121,000 คน

โดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ของทางการจีน แจ้งว่า ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 22 ราย และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 24 คน ทำให้อยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจีนแผ่นดินใหญ่ มีรวมทั้งสิ้น 80,778 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 3,158 ราย

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนลดน้อยลงเรื่อยมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา